



เทศบาลนครอุดรธานี UDONTHANI MUNICIPALITY งดให้ งดรับ ของขวัญ



NO GIFT POLICY

เทศบาลนครอุดรธานี ส่งเสริมการสร้างค่านิยม
การทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต
และการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยให้ ผู้บริหาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคน
“งดให้ งดรับ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด

“สุจริต โปร่งใส เทศบาลนครอุดรธานี ไส้สะอาด 2567”

ดร.ธนกร พุทธิรักษ์
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี



การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) เทศบาลนครอุดรธานี

โครงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “บทบาทพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม”

เทศบาลนครอุดรธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “บทบาทพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม” ให้แก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีทั้ง ๑๒ โรงเรียน จำนวน ๕๑๑ คน ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุดรคุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล มีวัตถุประสงค์ การจัดอบรม เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรม สร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการ ให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของประชาชนผู้รับบริการ ส่งเสริมให้พนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับเพื่อร่วมงาน ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปรับ ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตามบทบาทและภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และนำหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ นายพูนเกียรติ พุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถึงการดำเนินงานตาม หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและ ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ข้อ ซึ่งประกอบด้วย ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๒) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ๓) การยึดถือ ประโยชน์ของประเทศไทยเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือก ปฏิบัติ ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๗) การมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๘) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และ ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

นอกจากนี้ ยังได้อ่าน **ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗** ลงนามโดยนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ให้ เทศบาลนครอุดรธานีเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนปฏิบัติหน้าที่และหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลในโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับ ของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใด ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน อย่างเคร่งครัด



คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมถ่ายภาพร่วมกันและ
แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเทศบาลนครอุดรธานี

